

Vietjet và Emirates ký kết thỏa thuận hợp tác

07:13 30/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, Vietjet và Emirates đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mở rộng kết nối giữa các thành phố lớn của Việt Nam và Dubai, UAE, cũng như các điểm đến toàn cầu, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - UAE. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy du lịch và thương mại giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế và giao thương.

Theo thỏa thuận, hành khách Emirates có thể kết nối thuận tiện với mạng bay của Vietjet qua Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đồng thời, hành khách Vietjet có thể dễ dàng tiếp cận mạng bay toàn cầu của Emirates qua trung tâm Dubai, với dịch vụ và hành trình liền mạch. Hai hãng cũng sẽ hợp tác phát triển công nghệ và cải tiến số hóa trong ngành hàng không.



Đại diện lãnh đạo Vietjet (trái) và Emirates (phải) trao thỏa thuận hợp tác mở rộng kết nối quốc tế trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) tại Dubai, UAE.

Ông Adnan Kazim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc thương mại của Emirates chia sẻ: “Việt Nam là thị trường tiềm năng lớn để thúc đẩy du lịch và thương mại. Chúng tôi mong muốn cùng Vietjet mở rộng dấu ấn của Emirates tại Việt Nam và tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.”

Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet, cho biết: “Cám ơn Emirates đã tin tưởng kết nối mạng bay và chuyển khách với Vietjet. Hãng hàng không dịch vụ 5 sao Emirates giúp hành khách của Vietjet tiếp cận các điểm đến quốc tế toàn cầu với chi phí tốt nhất, đồng thời đóng góp vào việc thúc đẩy kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và UAE.”

Vietjet là hãng hàng không tiên phong tại Việt Nam, đang tích cực mở rộng mạng bay và hợp tác quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và góp phần phát triển bền vững. Emirates thành lập năm 1985, là một trong những hãng hàng không quốc tế 5 sao hàng đầu, phục vụ hơn 140 điểm đến trên sáu châu lục.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/vietjet-va-emirates-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac>